

SAO KẾ ĐÔ NĂM 2019

THÁNG BA THÁNG CHÍN BI AI KHÓC RÒNG

Sao Kế Đô chiếu mệnh thường mang đến những điều không may mắn là một năm nhiều thị phi và chuyện buồn rầu. Vậy! trong năm nay những tuổi nào bị Kế Đô chiếu mạng? và làm thế nào để giảm trừ hạn ách từ hung tinh này ...? mời các bạn cùng xem những lý giải chi tiết ở dưới đây.



Mời các bạn cùng đón xem

Tổng quan về sao Kế Đô năm 2019

Cuộc sống: Với tuổi gặp sao hạn Kế Đô vào năm này sẽ gặp những chuyện hung dữ từ phương xa báo về hay chuyện dữ trong gia đình xảy ra. Trong năm sẽ gặp nhiều điều thị phi, người tiểu nhân nói xấu sau lưng

Tình cảm: Tình cảm với tuoir sao Kế Đô chiếu mệnh cũng không được suôn sẻ, vợ chồng thường xuyên cãi vã, thường bắt đầu xung đột với những vấn đề nhỏ nhặt. Với những người chưa kết hôn, tình duyên trắc trở, lận đận, đứt gánh giữa đường, với ai cũng không thành.

Sức khỏe: Sức khỏe của người có sao Kế Đô chiếu mệnh trong năm không được tốt lắm, cũng hay bị đau ốm, thuốc thang nhiều.

Với sao hạn này ở nam giới sẽ hạn nặng hơn so với nữ giới, các nữ mạng cần thận trọng. Nhưng sao Kế Đô dù là sao hạn nhưng sao hạn lại có phúc. Đối với những người phụ nữ mang bầu sẽ được hung hóa cát gặp được nhiều may mắn và rất tốt cho đứa trẻ. Ngoài ra với những người có sao Kế Đô chiếu mạng đẩy mạnh việc kinh doanh buôn bán chắc chắn sẽ thành công.

Những tuổi bị sao Kế Đô năm 2019 chiếu mệnh

Dựa theo bảng xem sao chiếu mệnh thì các tuổi (tính theo âm lịch) sau đây năm 2019 sẽ được sao Kế Đô chiếu mệnh.

Kế đô 2019 chiếu nam mệnh

Năm Sinh		Tuổi (+ mụ)	Mệnh
Giáp Thân	2004	16	Tuyền trung thủy
Ất Hợi	1995	25	Sơn đầu hỏa
Bính Dần	1986	34	Lộ trung hỏa
Đinh Ty	1977	43	Sa trung thổ
Mậu Thân	1968	52	Đại dịch thổ
Kỷ Hợi	1959	61	Bình địa mộc
Canh Dần	1950	70	Tùng bá mộc
Tân Ty	1941	79	Bạch lập kim
Nhâm Thân	1932	88	Kiểm phong kim

Kế đô 2019 chiếu nữ mệnh

Năm Sinh		Tuổi (+ mụ)	Mệnh
Tân Ty	2001	19	Bạch lập kim
Nhâm Thân	1992	28	Kiểm phong kim
Quý Hợi	1983	37	Đại hải thủy
Giáp Dần	1974	46	Đại khuê thủy
Ất Ty	1965	55	Phù đảnh hỏa
Bính Thân	1956	64	Sơn hạ hỏa
Đinh Hợi	1947	73	Ốc thượng thổ
Mậu Dần	1938	82	Thành đầu thổ

Cách cúng sao Kế Đô năm 2019 đúng nhất

Theo tín ngưỡng dân gian, để cúng sao thì mỗi tháng vào đúng ngày sao chiếu mạng giáng trần, chuẩn bị bài vị, đèn (nến), bày mâm lễ theo đúng hướng để làm lễ. Dưới đây là chi tiết hướng dẫn các bạn cách cúng sao Kế Đô để giảm trừ các hạn ách do hung tinh năm đem đến trong năm.

Lễ vật cúng sao Kế Đô

Các lễ vật cúng sao hạn Kế Đô phải là màu VÀNG, với các lễ vật có màu khác có thể sử dụng giấy VÀNG để bọc lại gồm có:

- Bài vị màu vàng của sao Kế Đô đề:
- 21 ngọn đèn, hoặc nến
- 1 cái mũ vàng
- Gạo, muối, tiền vàng, trầu cau, nước
- Hương hoa, trái cây, phẩm oản

Cách cúng sao Kế Đô

- Làm lễ cúng vào 13:00 đến 15:00 ngày 18 âm lịch hàng tháng
- Mâm lễ đặt hướng chính Tây
- Mẫu bài vị (tải về ở file phía dưới bài viết)
- Xếp nến (theo hình mẫu)
- Hết tuần hương thì hoá sớ, bài vị và tiền vàng rồi vẩy rượu lên. Sau đó lấy muối gạo rắc bốn phương tám hướng.



Bài văn khấn sao Kế Đô năm 2019

Con kính lạy chín phương trời, mười phương Chư phật, Chư Phật mười phương.

Nam mô Hiệu thiên chí tôn Kim Quyét Ngọc Hoàng Thượng đế.

Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.

Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửa hàm giải Ách tinh quân.

Con kính lạy Đức Địa cung thần Vỹ Kế Đô Tinh quân.

Kính lạy Đức Thượng Thanh Bản Mệnh Nguyên Thần Châu quân

Tín chủ con là Hôm nay là ngày 18 tháng năm Kỷ
Hợi tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương thiết lập linh án
tại (địa chỉ) để làm lễ giải hạn sao Kế Đô chiếu mệnh.

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho
chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. Tín
chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

► Xem [sao chiếu mệnh 2019](#)

Ngoài cách thức truyền thống theo tín ngưỡng, còn lễ cúng quan trọng ở chùa vào đầu năm mới mà mọi người thường gọi là "cúng sao giải hạn ở chùa". Thực chất đây là một lễ Cầu An được thực hiện ở chùa vào ngày 08 tháng Giêng âm lịch hàng năm.

BÀI VI

Đĩa
Cung
Thần
Vĩ
Kế
Đồ
Tĩnh
Quan